

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

PHƯƠNG ÁN

SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LỮ KẾ

(Đính kèm Tờ trình số : 15 /TTr-ĐHĐCĐ 2022 ngày 05 tháng 05 năm 2022)

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo nguồn vốn cấp thiết tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của công ty hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I (mã chứng khoán VNY) kính trình Quý cổ đông Phương án sử dụng vốn thặng dư để xử lý lỗ lũy kế như sau:

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LỮ KẾ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LỮ KẾ

Trong những năm trở lại đây, mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả và ổn định. Tuy nhiên do còn lỗ lũy kế nên gây hạn chế cho Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Cụ thể năm 2021 công ty vẫn phải ghi nhận lỗ lũy kế lên đến 192.367.273.123 đồng

Việc xử lý lỗ lũy kế sẽ giúp Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh do phản ánh đúng hiệu quả hoạt động, làm lành mạnh báo cáo tài chính, giúp Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I tiếp cận với



các nguồn vốn vay do cải thiện chỉ số xếp hạng tín dụng; tăng độ tin tưởng của khách hàng, đối tác vào tài chính của Công ty khi sử dụng các sản phẩm do công ty cung cấp

Bên cạnh đó, việc này cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực cho Cổ đông. Bởi Công ty Cổ Phần Thuộc Thú Y Trung ương I có thể chi trả cổ tức cho Cổ đông; có thể thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn, đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu cho các nghiệp vụ phái sinh và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo chiến lược .

Trong khi đó, thặng dư vốn được hình thành từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thông qua đợt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Thuộc Thú Y Trung ương I với số tiền là 115.119.984.904 đồng. Đây là vốn đầu tư của chủ sở hữu (các Cổ đông) và do các Cổ đông quyết định mục đích sử dụng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuộc Thú Y Trung ương I đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/06/2022 của Công ty .

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



NGUYỄN ANH TUẤN